
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ครั้งที ่1/2568 

เมื่อวันศุกร์ที่  24 มกราคม พ.ศ. 2568 
ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ 

---------------------- 
ผู้มาประชุม  
1. ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี  กรรมการ  
2. ผศ.ดร.วิสุทธิ ์ สุขบ ารุง (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ  
3. ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ  
4. อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ  
5. รศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ  
6. ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ  
7. อาจารย์ ดร.ชวลิต  รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการ  
8. อาจารย์ภูดิท  เรืองรอง  คณบดีวิทยาลัยน่าน  กรรมการ   
9. อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ  
10. อาจารย์ ดร.ชาณิภา  ซ่อนกลิ่น (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรรมการ  

11. นายนิติธร อุ่นค าปา  นายทะเบียน กองบริการการศึกษา            เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ ติดภารกิจ 
2. ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ ติดภารกิจ 
3. อาจารย์สารัลย์ กระจง  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาบูรณาการกับการท างาน 
กรรมการ  
               

ติดภารกิจ 

4. ผศ.ดร.ธัญญา      จันทร์ตรง      ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมบัณฑิต 
ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กรรมการ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวภมรมาศ  เรือนทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ  
2. นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ  
5. นางพนารัตน์  หาญสมบัติ  นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
6. นางสาววัชร ี เหมดี นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
7. อาจารย์ ดร.อุสุมา       พันไพศาล ประธานหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ออกแบบ 
ผู้แถลงวาระ 3.2 

8. อาจารย์ณัฐพงศ์         เนินชัด        ประธานหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า         ผู้แถลงวาระ 3.3 
9. ผศ.ดร.วีระพล คงนุ่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยี

ไฟฟ้า                 
ผู้แถลงวาระ 4.8.4 

 
 

ผ่านการรับรองรายงาน จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที ่2/2568  เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2568  แล้ว  
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10. อาจารย์ ดร.สุภาวดี   ซ้องก๋า ประธานหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 
11. ผศ.พิทักษ์ คล้ายชม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12. ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
13. ผศ.วรพล มะโนสร้อย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
13. ผศ.สิงหา ปรารมภ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
14. ผศ.เรือนขวัญ หรุ่นเรืองใจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
15. ผศ.ธนภูมิ เฟ่ืองเพียร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 
16. ผศ.ทวีศักดิ์           วรจักร์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 
17. อาจารย์รัฐพล         ดุลยะลา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 
18. ผศ.ดร.รชัดา ค าจริง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 

 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30  น.         

   เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี ประธานกรรมการ  ติดภารกิจ  
จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แทน   
                   จากนั้น เลขานุการการประชุมส ารวจผู้มาประชุม เมื่อพิจารณาว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียน
เชิญ ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยใช้
ระบบ E-meeting  และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในน าเสนอหลักสูตร สรุปดังนี้               

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

         วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี  - 

 

         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                  1.2.1  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ลาพัก
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประจ าภาคเรียนที่ 2/2567 

                             ด้วยงานทะเบียนและวัดผล ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ลาพักการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567  รวมจ านวน 245 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2568) และได้
จัดส่งไปยังคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว   
                             จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  และพิจารณาประสาน
ติดตามนักศึกษาเพ่ือมาติดต่อขอด าเนินการตามระเบียบต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
             (เอกสารประกอบอ้างอิง บันทึกข้อความที่ กบศ. ว 0021/2568 ลงวันที่ 9 มกราคม 2568)                    
 

ข้อสังเกต  ข้อมูลนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงสภาพนักศึกษาจะมีผลต่อการตรวจสอบรายงานเรื่องการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษากับ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงจะต้องน ารายงานต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและ
มีการติดตามผล   และต้องใช้ตอบการประเมินการประกันคุณภาพแบบ AUN-QA ซึ่งจะมีเรื่องการ Drop out 
นักศึกษาด้วย  จึงขอความร่วมมือจากคณะประสานประธานหลักสูตรตรวจสอบและติดตามนักศึกษาต่อไป   

ที่ประชุม  รับทราบ  
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          วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
                                       -  ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2567   

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุม 
คณะ กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2567  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2567  จ านวน 19 หน้า   
และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายงานการประชุมแล้ว   สรุปผลดังนี้  
                        -  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ จ านวน 7 ราย           
                        -  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข   
                           จ านวน  8 ราย   
                         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  11/2567  เมื่อวันที่  
                   23 ธันวาคม 2567  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 11/2567 

          วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

                           จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 11/2567  เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม  2567  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ติดตามผลการด าเนินการตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ซึ่งได้มีการด าเนินการตามมติครบทุกวาระแล้ว   

ที่ประชุม   รับทราบ  

           วาระท่ี 3.2  การพิจารณาการก ากับติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2568 ส าหรับเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569 

                             ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้จัดท าสรุปข้อมูลการก ากับ
ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เพ่ือใช้รับนักศึกษา
ใหม่เข้าปีการศึกษา 2569 เรียบร้อยแล้ว   สรุปดังนี้ 
                              1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  คณะ วิทยาลัย ได้เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
รวม 22 หลักสูตร แยกเป็น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 12 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี จ านวน 10 
หลักสูตร   รวมกับหลักสูตรที่ครบรอบการพัฒนาปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือใช้เปิดรับในปี
การศึกษา 2568 ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด (ธันวาคม 2567)  และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ให้ยกมารวมเป็นแผนการพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือใช้รับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2569 อีกจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา และหลักสูตร ศศ.บ. ดนตรี   
รวมแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวนทั้งสิ้น  24 หลักสูตร  
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                              2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  มีคณะ วิทยาลัย ได้เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ก่อนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 19 หลักสูตร  ซึ่งตามนโยบายจะก าหนดให้มีการน าเสนอหลักสูตรที่
ครบรอบการปรับปรุงและอยู่ในแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นเบื้องต้นก่อน  เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรประจ าปี  แต่หากมีช่วงเวลาที่หลักสูตรที่อยู่ในแผนปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรยังไม่มีการน าเสนอหลักสูตร  ก็อาจจะพิจารณาให้หลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบการปรับปรุงแต่มีความ
พร้อมเข้าน าเสนอหลักสูตรก่อนได้   

 



๕ 

 

                               จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา   ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมี
ความพร้อมในการน าเสนอหลักสูตร สามารถจัดส่งได้ที่กองบริการการศึกษา เพ่ือจัดเรียงล าดับในการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
    (เอกสารประกอบอ้างอิง   ข้อมูลแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2568 ส าหรับ 
                                   รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2568)  
ข้อคิดเห็น   นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ก าหนดให้มีการน าเสนอหลักสูตรได้คราวละไม่เกิน  
                3 หลักสูตร หากหลักสูตรใดพร้อมให้จัดส่งมาก่อนได้ เนื่องจากจะผูกเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณด้วย 
 

ที่ประชุม    รับทราบ แผนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือใช้รับนักศึกษาในปี 
               การศึกษา 2569  และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนฯ   
 
           วาระที่ 3.3  การพิจารณาผลการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่พัฒนาปรับปรุงและใช้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 

                           ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลการ
ก ากับติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ที่ใช้เปิดรับ
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผ่านการตรวจสอบจาก สป.อว. 
แล้ว จ านวน 9 หลักสูตร ซึ่งได้ให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   และคงเหลืออีก 3 หลักสูตร ซึ่งเดิม
แจ้งว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ทราบว่าได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบ CHECO ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว  จึงจะขอน ามติ
จากที่ประชุมครั้งนี้ท าหนังสือเป็นทางการเพื่อติดตามสอบถามจาก สป.อว. ต่อไป  

 
 

ข้อสังเกต   
1) สป.อว. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ตาม สมอ.08  ที่มหาวิทยาลัยแจ้ง ซ่ึงจะมีผลเกี่ยวพันกับหลายหลักสูตร จึงจ าเป็นจะต้องมีการท าหนังสือติดตาม
เป็นทางการ  
 
 



๖ 

 

2) กรณีหลักสูตร ค.บ. 9 หลักสูตรที่ สป.อว. ส่งคืนมาให้ปรับแก้ไข จะต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานวิชาการ  คณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
เตรียมรับตรวจเยี่ยมประเมินผลการด าเนินการหลักสูตรในปีการศึกษา 2569 ต่อไป  

 
 

        (เอกสารประกอบอ้างอิง  สรุปข้อมูลการติดตามผลการรับรองหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาและใช้เปิดสอน 
                                       ในปีการศึกษา 2567)  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีการ 
                  พัฒนาปรับปรุง เพ่ือใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2567   
 
           วาระที่ 3.4  การพิจารณากรอบแนวคิด (Concept Paper) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                            จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2567  เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2567 ได้มีการพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) การปรับปรุงหลักสูตรของ                            
คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 หลักสูตรด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ดังนี้  

(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
(2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

                           ในการนี้ ทั้งสองหลักสูตรได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
(เอกสารประกอบอ้างอิง 1. ไฟล์น าเสนอกรอบแนวคิด หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
                                  (ปรับปรุง พ.ศ.2569) 
                              2. ไฟล์ข้อมูลกรอบแนวคิด หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ  
                                  (ปรับปรุง พ.ศ.2569) 
                              3. ไฟล์น าเสนอกรอบแนวคิด หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2569) 
                              4. ไฟล์ข้อมูลกรอบแนวคิด หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2569)  
 



๗ 

 

                   ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท ากรอบ
แนวคิดหลักสูตรเพ่ิมเติม สรุปดังนี้  
 

1. การเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
การออกแบบ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2569) 
 

ข้อสังเกต   
1.1 ในสไลด์หน้าที่ 7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 3 - 5  เขียนไม่เหมือนกับสไลด์ที่ 8  และเอกสาร 

กรอบแนวคิดมีลักษณะเหมือนน าเอา PLO มาเขียน หลักสูตรควรพิจารณาทบทวนแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร (PEO) กับ PLO ว่าควรเขียนอย่างไร เนื่องจากใช้ค าว่า “มี...” “แสดงออก...” ซ่ึงต่างจากหลักสูตร
อ่ืน 

1.2 ควรแก้ไขค าว่า “ตะหนัก”  ให้ถูกต้องเป็น “ตระหนัก” ทั้งในสไลด์และเอกสารกรอบแนวคิด 
1.3 ชื่อสาขาวิชา ตัดค าว่า “สร้างสรรค์” ออกแล้ว แต่เอกสารกรอบแนวคิด หน้า 12 ข้อ 19  ยังระบ ุ

ชื่อสาขาวิชา “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์” 
1.4 การเขียน  PEO จะไม่เน้นการใช้ Action Verb  เท่ากับการเขียน PLO 
1.5 ชื่ออาชีพ “นักออกแบบสื่อดิจิตอล”  ควรแก้เป็น “นักออกแบบสื่อดิจิทัล”   

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1.1 การเขียน YLO เมื่อ PLO นิ่งแล้วจะพิจารณาต่อว่า YLO  มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรายวิชา 

ที่ก าหนดหรือไม่ เช่น  YLO 1.1 ตัดค าว่า “สามารถออก” เป็น “อธิบายหลักการพ้ืนฐาน...” โดยปรับใช้ Action 
Verb ที่ไม่สูงกว่า PLO  

1.2 YLO2.1 ใช้ค าว่า “มีความรู้ ทักษะด้านโปรแกรมประยุกต์ด้านออกแบบ...” ไม่ได้ใช้ Action Verb  
และค าว่า “ทักษะ” จะซ้ าซ้อนกับ YLO2.2 “ใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล...” ซ่ึงเป็นการใช้
ทักษะเหมือนกัน  อาจจะปรับใหม่เป็น YLO2.1 อธิบายหลักการออกแบบ.... และ YLO2.2 ใช้โปรแกรมประยุกต์
ด้านการออกแบบ/โปรแกรมส าเร็จรูป ...” เป็นต้น ไม่เช่นนั้นจะซ้ ากันในเรื่องของการใช้ทักษะโปรแกรมประยุกต์  

1.3 YLO ชั้นปีที่ 3  มีรายวิชาใหม่ “หลักการออกแบบตลาดดิจิทัล”  ซ่ึง YLO3.3 ระบุว่า “มีความรู้ 
และทักษะการตลาดเพ่ืองานออกแบบที่สร้างสรรค์”  ซ่ึงระบุถึง ความรู้  ทักษะ  การตลาด และค าว่า “เพ่ืองาน
ออกแบบที่สร้างสรรค์” จะเป็นการออกแบบอะไร ค าอธิบายเนื้อหา รายวิชาระบุไว้หรือไม่  และรายวิชาที่ตอบ 
YLO3.3 มีก่ีรายวิชา  อาจปรับชื่อรายวิชาเป็น “ออกแบบ/ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาด”  เนื่องจากในปี 
แรก ๆ  มีความรู้ในเรื่องหลักการออกแบบอยู่แล้ว เพ่ือให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น 
        1.4  ในตาราง Mapping ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี YLO กับ PLO แต่ละชั้นปี มีการ Mapping กับ PLO 
หลายข้อเกินไป  เมื่อมีการจัดท า CLO เพ่ือวัดประเมินหลักสูตรอาจท าได้ล าบาก ควรเลือก Mapping กับ PLO ที่
เป็น Level สูงสุดของรายวิชานั้น  
        1.5  ในสไลด์ที่ 7 พูดถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEO) และมีข้อมูลแสดงซ้ าในสไลด์ที่ 8 ด้วย  แต่ยัง
ขาดการน าเสนอที่มาของ Needs  อาจปรับสไลด์ที่ 7 ให้แสดงที่มาของ Needs  ว่าส ารวจจากที่ใดแทน  
        1.6  ควรเพิ่มสไลด์แสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบันแต่ละชั้นปี และเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกติของ
สถาบันใกล้เคียงที่เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน และหลักสูตรมีจุดเด่นทีแ่ตกต่างจากสถาบันอ่ืนในการดึงดูด
นักศึกษามาสมัครเรียนอย่างไร  
        1.7  ชื่อหลักสูตร ใช้ค าว่า “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ” ใน Needs ก็มีระบุค าว่า “เทคโนโลยี 
ดิจิทัล” แต่ใน PEO และ PLO  ใช้ค าว่า “เทคโนโลยี” แต่ไม่มีค าว่า “ดิจิทัล” ต่อท้าย ควรใช้ค าให้เหมือนกัน  



๘ 

 

        1.8  รายวิชาที่ตอบ PLO5  ที่เกี่ยวกับการวัดเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีหลายวิชาเกินครึ่งของรายวิชา
ทั้งหมด เมื่อมีการประเมิน AUN-QA อาจารย์ผู้สอนอาจจะเหนื่อยเพราะต้องออกแบบ CLO  ให้มีการระบุเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมในค าอธิบายรายวิชาด้วย  
        1.9  อาจจะเพ่ิมรายวิชา หรือสอดแทรกเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ เข้าไปในรายวิชาที่เก่ียวข้องไว้ด้วย  
       1.10  ควรตรวจสอบการใช้ Action Verb ในการก าหนด PLO  ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการของ 
Bloom’s Taxonomy แก้ไขค าผิดในสไลด์ และในเอกสารกรอบแนวคิดให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าเสนอสภา
วิชาการ   
 

   2.  การน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2569)  
 

ข้อสังเกต 
      2.1 สไลด์น าเสนอหน้าที่ 6   PLO1 ของวิชาเอกไฟฟ้าก าลัง ควรตรวจสอบและแก้ไขค าผิด ค าว่า “คณิต
ศาสตร วิทยศาสตร์...” ให้ถูกต้อง   
      2.2 ในเอกสารกรอบแนวคิด หน้า 12 ข้อ 19 ในตารางมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 1) ด้านความรู้ ควร
แก้ไข (C) เป็น (K – Knowledge)  เนื่องจากผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 
ก าหนดให้ควรมีอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ K-Knowledge (ด้านความรู้)  S-Skill (ด้านทักษะ)   E-Ethic (ด้าน
จริยธรรม)  และ C-Characters (ด้านลักษณะบุคคล)    
      2.3 การเขียน PEO และ PLO ของหลักสูตรสาขาวิชาที่มี 2 วิชาเอก จะมีหลักการหรือรูปแบบการเขียนที่จะ
ใช้เป็นแนวทางการเขียนก าหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จะมีรูปแบบการ
เขียนที่แตกต่างกับหลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ เคยจัดท าและ
น าเสนอหลักสูตรไปแล้ว ซึ่งแต่ละวิชาเอกจะเขียน PLO และเรียงล าดับแยกกัน  
      2.4 ใน PEO2 ใช้ค าขึ้นต้นว่า “ทักษะเชิงปฏิบัติการ...”  ต่างจาก PEO ข้ออ่ืนที่ใช้ค าว่า “มี...” น าหน้า   
มหาวิทยาลัยอาจมีการสรุปแนวทางหรือรูปแบบในการเขียนวัตถุประสงค์ PEO และ PLO เพ่ือให้หลักสูตรต่าง ๆ 
ใช้ประกอบในการเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
      2.5 ในเอกสารกรอบแนวคิดฯ หน้า 2 แผนรับนักศึกษา ปี 2569-2573 ระบุรับปีละ 80 คน โดยใน หมาย
เหตุระบุว่า 1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 40 คน...  2. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 40 คน ไม่แน่ใจว่า ในปี 
2569 และปี 2570 ควรระบุแผนรับนักศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เป็น 40 คน และ 80 คน 
ตามล าดับหรือไม่  แล้วจึงน าจ านวนรับของนักศึกษาเทียบโอนมาเพ่ิมในปี 2571 อีก 40 รวมเป็น 160 คน และ
รวมเพ่ิมในปีถัดไป  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
         2.1 ปรัชญาของหลักสูตรควรจะเป็นการแสดงถึงความเชื่อในการจัดการศึกษา อาจตัดค าว่า “มี
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการ” ออก โดยอาจปรับแก้เป็น “ ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะควบคู่กับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานที่ได้มาตรฐานในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า
และยานยนต์ไฟฟ้า” 
         2.2 การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ควรมีข้อความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมรวมอยู่ โดย ให้ระบุไว้
ส่วนท้ายของปรัชญา 
         2.3 ควรมี PLO รวมในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพราะเป็นมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้  



๙ 

 

         2.4 PLO6 ของวิชาเอกไฟฟ้าก าลัง จะระบุเน้นเฉพาะ “...การติดตั้งและควบคุมการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ...” แต่ใน Needs และรายวิชา มีพูดถึงเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์  การเขียน PLO หลักควรระบุ
เป็นภาพรวมให้ครอบคลุมของทุกด้าน   
         2.5 การเขียน PLO ของวิชาเอกยานยนต์ไฟฟ้าเขียนเรียงล าดับความรู้ไว้ดีแล้ว   แต่ใน PLO7  ซึ่งจะเป็น 
PLO เฉพาะของวิชาเอก ควรปรับให้เป็นระดับประยุกต์ใช้  เสนอให้แก้ไขเป็น “อธิบายหลักการ และเลือกใช้
อุปกรณ์...”  ซึ่งจะตอบผลลัพธ์ด้านความรู้ใน 2 ประเด็นคือ ระดับพ้ืนฐาน คือ หลักการการเลือกใช้ และระดับ
ประยุกต์ คือ การเลือกใช้  ซึ่งจะน าไปสู่ YLO 
         2.6 YLO2.4 วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง ให้ตัดค าว่า “สนับสนุน” ออก   เป็น “ท างานร่วมกับผู้อ่ืน...” 
         2.7 YLO4.2 ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง “เตรียมความพร้อม...”จะวัดยาก ควรปรับแก้เป็น “แสดงออก
ถึงความพร้อมและปฏิบัติงานภาคสนาม...”   
         2.8 วิชาเอกยานยนต์ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  YLO ควรเป็นระดับประยุกต์ใช้  ใน YLO 3.1 และ 3.3 จึงควร
ปรับแกค้ าว่า “อธิบาย..” เป็น “ประยุกต์ใช้...”   
         2.9 YLO ในชั้นปีที่ 2 ของวิชาเอกยานยนต์ไฟฟ้า อธิบายและรู้หลักการการเลือกใช้ แต่ YLO ในเรื่องการ
ประกอบหรือซ่อมบ ารุง ยังไม่มีปรากฏ จะท าให้ YLO ไม่มีรายวิชาที่จะผลักดัน PLO8 และ PLO9  ดังนั้น ในชั้นปี
ที่ 3 ควรเขียนอธิบาย YLO เกี่ยวกับเรื่องการเลือกชึ่งเป็นระดับการประยุกต์ใช้  ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประกอบ และ
ซ่อมบ ารุงไว้ให้ชัดเจน 
        2.10 แนวทางการเขียน PLO ของหลักสูตรสาขาวิชาที่มีวิชาเอก ได้รับข้อแนะน าจาก สป.อว.  จากการ
ตรวจสอบหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะมี 3 วิชาเอก และได้จัดท า PLO แยกแต่ละวิชาเอก   
โดย สป.อว. ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรจะต้องมี PLO รวม 1 ชุด เพ่ือก าหนดว่าต้องการให้บัณฑิตมีอัต
ลักษณ์ภาพรวมอย่างไร แล้วจึงแยกเป็น PLO ของแต่ละวิชาเอก ว่าจะเพ่ิมจุดเด่นเฉพาะอย่างไร แต่วิธีการเขียนไม่
มีตัวอย่างให้ดู  ส่วนกรณีส่วนหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษายังไม่ผ่าน
การตรวจสอบจาก สป.อว. 
        2.11 ในสไลด์น าเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี  ในช่องสถานภาพ ระบุแสดงแต่รายวิชาใหม่ หลักสูตร
ควรระบุแสดงให้ทราบว่ารายวิชาอ่ืน ๆ  เป็น รายวิชา “คงเดิม”  หรือ รายวิชา “ปรับปรุง” ก ากับด้วย 
        2.12 ควรเพิ่มสไลด์แสดงเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ   
        2.13 ในการน าเสนอหลักสูตร ควรมีผู้น าเสนอเป็นตัวแทนหลักสูตรเพียงคนเดียว โดยให้น าเสนอคราวละ
วิชาเอกตั้งแต่ต้นไปจนจบโดยไม่ต้องสลับกันพูดแต่เมื่อจะตอบค าถามก็ให้อาจารย์อีกวิชาเอกช่วยกันตอบค าถามได้  
        2.14 หลักสูตรนี้จะใช้รับพร้อมกันทั้งนักศึกษาทั้งภาคปกติ และนักศึกษาเทียบโอนในปีการศึกษา 2569  
โดยจะได้รหัสนักศึกษา 69  เหมือนกัน แต่อาจจะส าเร็จการศึกษาก่อน  
        2.15 หลักสูตรสาขาวิชาเอกยานยนต์การไฟฟ้า อาจต้องเตรียมตอบค าถามจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
เกี่ยวกับประกาศของ สป.อว. เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของก าลังคนของสาขายานยนต์ไฟฟ้า  ที่จะเกี่ยวกับเรื่อง 
Skill Mapping ว่าหลักสูตรได้น ามาใช้พิจารณาประกอบด้วยหรือไม่  
 

มติที่ประชุม  มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร พิจารณาปรับแก้ไขกรอบแนวคิดตามข้อคิดเห็น 
                 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และจัดส่งให้กับงานหลักสูตรและแผนการ 
                 เรียนภายในวันที่ 28 มกราคม 2568  เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  

          วาระท่ี 4.1  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
ปกต ิประจ าปีการศึกษา 2568                                            

                           เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2568  เรียบร้อยแล้ว   จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

     (เอกสารแนบอ้างอิง (ร่าง) ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
                              ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2568)   

ข้อสังเกต  

1. ในปีการศึกษา 2568 สามารถปรับเลื่อนการเปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้นจากวันที่ 16 มิถุนายน 2568 เป็น 
วันที่ 9 มิถุนายน 2568 ได้หรือไม่  จะกระทบช่วงเวลาในการออกฝึกสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ที่เป็นหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิมหรือไม่ อย่างไร  

2. กรณีมีการจัดการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ จะไม่ใช่เฉพาะรายวิชาเอกของคณะ 
ครุศาสตร์เท่านั้น จะมีรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาพ้ืนฐานที่ลงเรียนกับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนด้วย ซึ่ง 
ที่ผ่านมาอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งว่าได้มีการสอนในชั้นเรียนกลุ่มใหญ่ไปแล้ว จะต้องจัดสอนให้นักศึกษาครุศาสตร์อีก 
ท าให้กองบริการการศึกษาต้องมีเวลาเผื่อไว้ส าหรับให้นักศึกษาครุศาสตร์ได้มาลงเรียนพร้อมนักศึกษากลุ่มใหญ่ 

3. ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่าจะมีการจัดกิจกรรม Open House  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. การฝึกสอนของนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ปัจจุบันจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรฉบับ 

เดิม กับกลุ่มนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรปี 2567  โดยนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรเก่าส่วนใหญ่จะออกฝึกสอน 1 เดือน 
ตั้งแต่ต้นเดือนหรือกลางเดือนพฤษภาคม ตามการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา หากมหาวิทยาลัยเปิดเรียนเร็ว
แล้วกระทบกับการฝึกสอน คณะจะต้องท าประกาศและจัดตารางเรียนชดเชยให้กับนักศึกษา ส่วนหลักสูตรปี 
2567 รายวิชาฝึกปฏิบัติการสอน 1 จะอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2568) 

2. ในปีการศึกษา 2568 หากมหาวิทยาลัยจะปรับวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ก็จะไม ่
กระทบกับนักศึกษาที่ออกฝึกสอนของคณะครุศาสตร์  เนื่องจากในปีการศึกษา 2568  สพฐ. ก าหนดเปิดภาค
เรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568  คณะจะส่งนักศึกษาออกฝึกสอนเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 1 
มิถุนายน 2568  และนักศึกษาก็จะมีเวลาพัก 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องจัดเรียน
ชดเชย   

3. คณะครุศาสตร์ และกองบริการศึกษาควรจะมีการด าเนินการเพ่ือก ากับชี้แจงและประชาสัมพันธ์แก่ 
นักศึกษาที่จะออกฝึกสอน ให้ด าเนินการลงทะเบียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนให้เรียบร้อยด้วย เพ่ือไม่ให ้
ลืมลงทะเบียน 

4. กรณีท่ีมีการเว้นตารางสอบคร่อมในช่วงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี แสดงว่ามีการ 
จัดการสอบมาก่อน และเว้นสอบในช่วงจัดวันวิทยาศาสตร์ฯ แล้วมาจัดการสอบต่อ  อาจเกิดปัญหากับการเตรียม
ตัวของคณะ และจะขัดกับประกาศเกี่ยวกับการจัดการสอบว่าไม่ให้คณะจัดกิจกรรมใด ๆ  ในช่วงจัดการสอบของ
มหาวิทยาลัย เห็นว่าควรจะขยับเวลาการจัดการสอบให้เรียบร้อยก่อนหรือจัดการสอบหลังจัดวันวิทยาศาสตร์แล้ว 
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5. กองบริการการศึกษา เสนอแนวทางในการปรับช่วงเวลาในการเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 โดยไม่ให้ 
กระทบกับการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2 แนวทาง คือ 1) ไม่มีการก าหนดปฏิทินในการสอนชดเชย โดยให้
คณะ/หลักสูตร ไปพิจารณาหาช่วงเวลาสอนชดเชยเอง  และ 2) ปรับเวลาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ให้เร็วขึ้นเป็น
วันที่ 9 มิถุนายน 2568  และก าหนดจัดการสอบให้เสร็จก่อนการจัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

มติที่ประชุม   มอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  
                  ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา 2568 ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
                  กรรมการ และน าเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง                                               

          วาระท่ี 4.2  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2568                                            

                           เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีมาตรฐาน  มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
กองบริการการศึกษา  จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2568  เรียบร้อยแล้ว   จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

     (เอกสารแนบอ้างอิง (ร่าง) ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
                              ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2568)   

มติที่ประชุม   มอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  
                  ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2568 ตามข้อเสนอแนะของคณะ 

                  กรรมการ และน าเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง                                               
 

          วาระท่ี 4.3  การพิจารณาการจัดเตรียมรายวิชาและท่ีนั่งเรียนเพื่อรองรับโครงการปรับปรุงห้องเรียน        

                           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนรวม อาคาร
ภูมิราชภัฏ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น   ในการนี้ งานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้
ด าเนินการสรุปข้อมูลจ านวนห้องเรียนรวม จ านวนที่นั่งเรียน และรายวิชาที่เรียนในอาคารคณะต่าง ๆ   และ
จ านวนที่นั่งเรียน  และรายวิชาที่ใช้เรียนในอาคารภูมิราชภัฏ และอาคาร GE ชั้น 3 ในภาคเรียนที่ 1/2567 และ
ภาคเรียนที่ 2/2567  เพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดเตรียมห้องเรียนส ารองในช่วงที่มีการปรับปรุง
ห้องเรียนในอาคารภูมิราชภัฏ   และจะขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ที่มีห้องที่ว่างและสามารถน ามาปรับปรุง
เพ่ือจัดเป็นห้องเรียนชั่วคราวได้ แจ้งข้อมูลมายังกองบริการการศึกษาเพ่ือน ามาพิจารณาจัดเป็นห้องเรียนทดแทน
จ านวนห้องเรียนของอาคารภูมิราชภัฏที่จะปรับปรุง และห้องเรียนชั้น 3 อาคาร GE  ให้เหมาะสมเพียงพอต่อไป   

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม 

  (เอกสารประกอบอ้างอิง  ข้อมูลสรุปจ านวนห้องเรียน และจ านวนที่นั่งห้องเรียนรวม และข้อมูลสรุปจ านวน 
                                หอ้งเรียน และจ านวนที่นั่งห้อเรียนอาคาร A และอาคาร GE ชั้น 3 ภาคเรียนที่  
                                1/2567 และภาคเรียนที่ 2/2567) 
 



๑๒ 

 

ข้อสังเกต 
1. ปัจจุบันห้องเรียน อาคาร GE ชั้น 3 เข้าไปใช้ห้องเรียนไม่ได้ เนื่องจากมีมูลนกพิราบจ านวนมาก จึงต้อง 

งดการใช้งานไปก่อน ท าให้ต้องจัดหาห้องเรียนและจ านวนที่นั่งเรียนส ารองไว้ทดแทนด้วย  
2. ในภาคเรียนที่ 1/2567 คณะที่มีการใข้ห้องเรียนเพ่ือจัดการเรียนการสอนในอาคารภูมิราชภัฏมากที่สุด  

คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  การสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ   

3. กรณีจะย้ายไปใช้อาคารเรียนที่ทุ่งกะโล่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568  จากข้อมูลปีการศึกษา  
2567 จะมีที่นั่งเหลือ 5,000 ที่นั่ง ในขณะที่จ านวนรายวิชาและที่นั่งเรียนของอาคารภูมิราชภัฏ และห้องเรียน
ชั้น 3 อาคาร GE  มีจ านวน 10,245 ที่นั่ง  ก็จะไม่เพียงพอ อาจจะรองรับได้เฉพาะรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
เท่านั้น จะต้องมีการจัดหาที่นั่งเรียนทดแทน  

4. การจัดห้องเรียนในอาคารเรียนที่ทุ่งกะโล่ ในภาคเรียนที่ผ่านมา อาจารย์ผู้สอนส่วนหนึ่งไม่ได้เข้าไปใช้ 
ห้องเรียนตามตารางเรียนที่ก าหนดไว้  ท าให้ห้องเรียนไม่ได้ใช้งานจริง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงใช้
ห้องเรียนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นแทน มหาวิทยาลัยอาจต้องมีการก าหนดมาตรการก ากับให้ชัดเจน 

5. อาจารย์ผู้สอนบางท่านปรับตารางการใช้ห้องเรียนที่จัดให้เรียนที่ทุ่งกะโล่ ซึ่งปกติจะจัดให้เรียนทั้งวัน โดย 
ให้นักศึกษาเรียนทั้งท่ีทุ่งกะโล่ และมหาวิทยาลัย โดยยังไม่ทราบเหตุผล  ท าให้นักศึกษาไม่สะดวกในการเดินทาง  

6. อาคารโรงยิมส์ จะมีการใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งหลักสูตร 
สาขาวิชาพลศึกษาของคณะครุศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และ
โรงเรียนสาธิต  พ้ืนที่ที่ใช้จัดเรียนการสอนจะมี 2 ส่วน คือ ห้องเรียน PE และพ้ืนที่สนามในโรงยิมส์  ในตารางเรียน
ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นโรงยิมส์  หรือห้องเรียน PE  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้งานมากข้ึน  

ข้อคิดเห็น 
        1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จะไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดในการปรับปรุงห้องเรียนอาคารภูมิราชภัฏว่า
จะมีแผนด าเนินการปรับปรุงอย่างไร พ้ืนที่หรือชั้นใดก่อนหลัง เพ่ือน าเสนอที่ประชุมเป็นข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมใน
การพิจารณาวางแผนจัดเตรียมห้องเรียนส ารองทดแทนเพ่ิม  
         2. เบื้องต้นจะขอจัดห้องตามอาคารของคณะต่าง ๆ  เป็นห้องเรียนไปก่อน เมื่อได้ข้อมูลจากงานโยธา
เกี่ยวกับแผนการปรับปรุงชัดเจนแล้ว อาจจะยืนยันการขอใช้ห้องเรียนที่คณะอีกครั้ง   ส่วนรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปอาจจะมีการพิจารณาให้จัดการสอนทั้งในห้องเรียน และแบบออนไลน์ได้   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การจัดท าข้อมูลการจัดรายวิชา และท่ีนั่งเรียนในอาคารเรียนรวม อาคารภูมิราชภัฏ และ  
                 ชั้น 3 อาคาร GE  โดยขอให้คณะที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลห้องว่างที่สามารถน ามาปรับปรุง 
                 เพ่ือเป็นห้องเรียนส ารองได้ในช่วงจะต้องปรับปรุงอาคารภูมิราชภัฏมายังกองบริการการศึกษา เพ่ือ 
                 รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กับรายละเอียดแผนการปรับปรุงอาคารเรียนที่จะสอบถาม 
                 เพ่ิมเติมจากงานโยธาฯ และพิจารณาจัดห้องเรียนให้เหมาะสม เพียงพอในช่วงปรับปรุงอาคารภูมิ 
                 ราชภัฏต่อไป    
 

           วาระที่ 4.4  การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชาทักษะในศตวรรณที่ 21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ ของอาจารย์รัชนีวรรณ วรรณกุลดิษฐ์                    

                              ด้วยอาจารย์รัชนีวรรณ  วรรณกุลดิษฐ์  อาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 0001106 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ Sect.01 เนื่องจากเก็บรวบรวมคะแนนไม่ครบ  



๑๓ 

 

                              ในการนี้ อาจารย์รัชนีวรรณ  วรรณกุลดิษฐ์  จึงขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน 
1 ราย ดังนี้  

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล รายการ ช่องรายงานคะแนน รวม  ผลการ
เรียน รภ. ปภ. 

1 65042790230 น.ส.ธัญชนก จ าเริญ คะแนนเดิม 68 14 82 B 
แก้ไขใหม ่ 75 14 89 B+ 

                              จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
         (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ มส.033/2568 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 0001106 ทักษะในศตวรรษ 
                  ที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ Sect.01 ของอาจารย์รัชนีวรรณ วรรณกุลดิษฐ์  จ านวน 1 ราย 

           วาระที่ 4.5  การพิจารณาการปรับค าอธิบายรายวิชาวิทยาการค านวณ ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 

                            ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้ขอปรับค าอธิบายรายวิชา 1094101 วิทยาการค านวณ โดยปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนและลดความซ้ าซ้อน สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนในเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาวิทยาการค านวณไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ คศ. ว 
2133/2567  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว 
                            ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอปรับค าอธิบายรายวิชา 1094101 วิทยาการค านวณ โดย
มีรายละเอียด ดังนื้  
 

ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาท่ีปรับปรุงใหม ่
ส่วนที่เปลี่ยนแปลง/

เพ่ิมเติม 
1094101 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 
       ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแกป้ญัหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงานการแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้
ซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นที่มีการ
ใช้งานตัวแปรเง่ือนไขและการวนซ้ าเพื่อแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการ
ของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและ
การย่อยปัญหา การหารูป  แบบการคิดเ ชิง
นามธรรม ตัวอย่างประโยชน์ของแนวคิดเ ชิง
ค านวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิง ค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีการ
ส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

1094101 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 

      การให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ระบบเลข
ฐานส าหรับการคดิเชิงค านวณ ความ สัมพันธ์
และฟังก์ชัน  พีชคณิตบูลีน และการฝึก
ปฏิบัติการจ าลองวงจรลอจิกเกต ทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น การแก้ปัญหาทางคณิต ศาสตร์และ
แนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและ
การย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิง
นามธรรม การออกแบบขั้นตอนส าหรับการ
เขียนโปรแกรม และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิทยาการค านวณ  

 
ปรับแก้ไขค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้เนื้อหา
เกิดความชัดเจน และ

ลดความซ้ าซ้อน 
สามารถประยุกต์ใช้
กับการจัดการเรยีน

การสอนในโรงเรียนท่ี
เป็นปัจจุบัน 

 



๑๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ 
ส่วนที่เปลี่ยนแปลง/

เพิ่มเติม 
การระบุข้อมลูเข้า ข้อมลูออกและเงื่อนไขของปัญหา 
การออกแบบขั้นตอนวีธีการท าซ้ า การจัดเรียงและ
ค้นหาข้อมูล  ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศกึษาตัวอย่าง โครง 
งานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การก าหนดปญัหา 
ศึกษาวางแผน ด าเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประยุกตใ์ช้ความรู้ด้าน
วิทยาการค านวณเพื่อการจดัการเรียนรู ้
 

  

 

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ คส. 0004/2568 ลงวันที่ 2 มกราคม 568) 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 1094101 วิทยาการค านวณ ของหลักสูตรครุศาสตร- 
                 บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562  จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 
                 พิจารณาตามล าดับ 

           วาระที่ 4.6  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2565 

                             ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.2568 เนื่องจากมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา จ านวน 1 ราย โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2567 เรียบร้อยแล้ว  

                             ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสุตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย 
ดังนี้  

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ นายสมเกียรต ิ
  ดอนทองแดง 

ปร.ด. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2563 เตรียมความ
พร้อมในการ
พัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ 

  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2552 
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2544 

 
 
 



๑๕ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบัติ 

1 อาจารย ์ นายสิทธิพร 
 พรอุดมทรัพย ์

วท.ม. เทคโนโลยีการจดัการ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2553 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ี

ก าหนด 
 

 วท.บ. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

                                 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
    (เอกสารประกอบอ้างอิง  แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย ตามเสนอ  
                  จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  
 

           วาระที่ 4.7  การพิจารณากรอบแนวความคิด (Concept Paper) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2569) 

                             ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ.2569)  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2567  และน าเสนอผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

    (เอกสารประกอบอ้างอิง  1. แบบเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและ 
                                       ภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ.2569) 
                                   2. ไฟล์สไลด์น าเสนอกรอบแนวคิด หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจ 

                                และภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ.2569) 

                             ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2569) สรุปดังนี้  
 

ข้อสังเกต 
1. ในสไลด์น าเสนอ ควรตัดเงาตัวอักษรสีขาวออก เพ่ือให้อ่านได้ง่ายและชัดเจนขึ้น และกระชับเนื้อหาใน 

การน าเสนอไม่เกิน 15 สไลด์ และให้อยู่ในเวลา 10 นาที 
2. สไลด์น าเสนอ ใน PLO ยังไม่ควรใส่ระดับ Level ของแต่ละ Domain ก ากับไว้ เช่น C.3 , C.4  P.4  

หรือ A.2  เพราะกรรมการชุดอ่ืน ๆ อาจจะไม่เข้าใจ อาจจะน าไปใส่ใน CLO ของแต่ละรายวิชาแทน  
3. PLO1 จะพูดถึง เทคโนโลยีพ้ืนฐานด้านภูมิศาสตร์ การส ารวจภูมิสารสนเทศ และการผังเมือง  และใน 

ระดับประยุกต์ใช้  ส่วนใน PLO3  เป็นการประยุกต์ใช้ เป็นเทคโนโลยีเดียวกับเทคโนโลยีพ้ืนฐานหรือไม่   
 
 



๑๖ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1. PLO5  “แสดงออกถึงการตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาชีพส าหรับการท างาน”  หากพูดถึงเรื่อง  

Valueing หรือ Awareness จะเป็น Level 3 ของจริยธรรม  ที่จะมาพร้อมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ต้อง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ต้องตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน และการมีจรรยาบรรณาทางวิชาชีพ ดังนั้น Level จึงไม่ควรเกิน
ระดับ 3  

2. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากส่วนใหญ่การเขียนจะไม่ใช้ค าเฟ้อ เช่น ค าว่า “ตลอดจน”  อาจ 
ลองทบทวนจัดกลุ่มและปรับข้อความให้มีลักษณะเป็นฐานความเชื่อ (Paradigm)   เช่น “ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ที่มีความรู้ ทักษะ ด้านภูมิศาสตร์ การส ารวจ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ/ มีคุณธรรม จริยธรรม (อาจเลือกใช้ค า
ใดค าหนึ่ง)/ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม /โดยการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (ปกติจะไม่ระบุวิธีการในปรัชญา) /เพ่ือรองรับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ”  

3. เรื่องคุณลักษณะ ปกติจะ PLO ไม่ได้วัดที่ A-Attitude หรือ Effective แต่จะวัดที่ Skill เป็นหลักว่า 
มีการแสดงออก แสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง ดังนั้น PLO4 ควรเป็น P-Psychomotor ไมใ่ช่  A  

4. PLO2  หลักสูตรระบุ “วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน...” ปกตินักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับประยุกต์ใช้  ใน Domain ของการเรียนรู้หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาสามารถไปถึง
ระดับวิเคราะห์ได้ทุกคนหรือไม่ และเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับอะไร  

5. เอกสารกรอบแนวคิด หน้า 2 แผนการรับนักศึกษา ในปี 2571  แสดงจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
เกินมา 30 คน ควรปรับแก้ไขให้ถูกต้อง  

6. มอบหลักสูตรปรับแก้ไขสไลด์และข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง เรียบร้อยตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
โดยให้จัดส่งงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 28 มกราคม 2568 และเตรียม
น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การจัดท ากรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
                  ส ารวจและภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2569) โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
                  ของที่ประชุมให้เรียบร้อย และเตรียมน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตามล าดับต่อไป  
 
 

           วาระท่ี 4.8  การพิจารณาปรับตัวชี้วัดอัตราคงอยู่ของนักศึกษาแรกเข้า ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
                           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2568 และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2567  เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2567  โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติมเรื่องอัตราคงอยู่ของ
นักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนของคณะอ่ืน ๆ ซึ่งตัวชี้วัดค่าเป้าหมายคือ นักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่หนึ่ง ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 95 ของนักศึกษาแรกเข้า  ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ดังนั้น จึงเห็น 
ควรให้ปรับตัวชี้วัดอัตราคงอยู่ของนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2567 ด้วยนั้น  
                            ในการนี้ จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
              (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกที่ กนผ. 011/2568  ลงวันที่ 6 มกราคม 2568) 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. กรณีท่ีจะปรับอัตราคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่ข้ึนชั้นปีที่ 2 ให้เป็น ร้อยละ 95  อาจจะท าได้เพียง 
คณะพยาบาลศาสตร์  ควรจะมีการพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ว่าจะควรปรับได้เป็นร้อยละเท่าใด โดยที่ยัง
มีความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงด้วย  



๑๗ 

 

2. จากข้อมูลแสดงจ านวนและอัตราคงอยู่ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1  เมื่อปีการศึกษา 2566 กับ 
จ านวนคงอยู่เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2567 จะมีหลายหลักสูตรที่นักศึกษาหายไปจ านวนหนึ่ง และอาจ
เป็นไปได้ยากท่ีจะให้อัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นร้อยละ 95   และถือเป็นวาระส าคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบ กระบวนการในการดูแลนักศึกษาของคณะ วิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ อาจจะต้องให้มีการ
จัดท าโครงการดูแลนักศึกษาทุกปี และพิจารณาว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้นักศึกษา Drop Out  

3. ควรมีการหาข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมในการต่อรองการก าหนดอัตราคงอยู่ด้วยว่า จ านวนนักศึกษาที่  
Drop Out หรือออกจากระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาจากสาเหตุใด้บ้าง เช่น สอบติดที่อ่ืน  ย้ายสาขาวิชา 
สอบต ารวจ/ทหารติด เอกสารการส าเร็จการศึกษาไม่เรียบร้อย ฯลฯ  และมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการเพ่ือช่วย
สนับสนุนให้มีอัตราคงอยู่เพ่ิมขึ้นได้อย่างไร  

4. ควรมีการท าข้อมูลสรุป จ านวนรวมที่เป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ใช้ 
ประกอบการพิจารณา 

5. ที่มาของการก าหนดอัตราคงอยู่ให้เป็นร้อยละ 95  มาจากเหตุผลหรือจากข้อมูลพื้นฐานใด  เห็นว่าควร 
พิจารณาจากสาเหตุที่นักศึกษา Drop Out หรือขาดการติดต่อด้วย โดยมีการน าข้อมูลจากแต่ละคณะมาพิจารณา
ประกอบการก าหนดอัตราคงอยู่ให้เหมาะสมตามหลักการเหตุผล และความเป็นไปได้จริง 

6. กองบริการการศึกษาจะจัดท าข้อมูลสรุปจ านวนและอัตราคงอยู่ของนักศึกษา 3 ชั้นปีย้อนหลัง เพื่อ 
น าเสนอท่ีประชุมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   

7. คณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุว่านักศึกษาที่หายไปว่าเกิดจากอะไรบ้าง  หาก 
มีข้อมูลก็จะไดน้ าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ ว่าเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้หรือไม่ และจะต้องด าเนินการ
อย่างไรต่อไป  อาจจะต้องมีการติดตามนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่  

8. กองบริการการศึกษาอาจต้องท าชุดข้อมูลกรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ย้ายไปเรียนหลักสูตร หรือสาขา  
วิชาอ่ืนในชั้นปีที่ 2  แต่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยไว้ประกอบการพิจารณาด้วย ก็จะได้แสดงให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยยังดีอยู่ 
มติที่ประชุม  มอบกองบริการการศึกษา สรุปรวบรวมข้อมูลสาเหตุหรือเหตุผลของนักศึกษาท่ีลาออก หรือ Drop  
                 Out ขาดการติดต่อตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล 
                ประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  ในวาระสืบเนื่อง  
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด  

-   ไมม่ี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ   
- ไมม่ี   - 

เลิกประชุม  เวลา 16.27  น.  
 

                                              
นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 

          ผู้จดบันทึกการประชุม/จัดท ารายงาน 
 

 
นายนิติธร  อุ่นค าปา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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